



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของจีน

๒. สหรัฐอเมริกา

- กฎหมายการลาคลอดและดูแลครอบครัวเมื่อเจ็บป่วยร้ายแรงของรัฐอูชิงตัน

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน : กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของจีน (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาประชาชนแห่งชาติจีนเห็นชอบกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจรัฐบาลจีนในการควบคุมสายลับต่างชาติ โดยเฝ้าติดตามผู้ต้องสงสัย ตรวจสอบบ้าน ยึดทรัพย์สิน ดักฟังข้อมูลทางโทรศัพท์ รวมถึงยึดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ โดยกฎหมายฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

กฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบภายหลังการประชุมประจำปีครั้งที่ ๒ ของคณะกรรมการกฤษฎีกาของสภาประชาชนแห่งชาติจีน ทั้งนี้ การรักษาความมั่นคงจะดำเนินการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตามกฎหมายดังกล่าว บุคคลหรือกลุ่มชาวต่างชาติที่บ่อนทำลายความมั่นคงของจีนจะต้องถูกสอบสวนดำเนินคดี โดยจะให้สิทธิเจ้าหน้าที่รัฐในการติดตามและสอบสวนบุคคลทั้งที่กระทำผิดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กฎหมายดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่สามารถเสนอให้มีการจำกัดขอบเขตหรือการกักขังตัวผู้กระทำผิดเป็นเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน สำหรับผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง รวมถึงผู้ที่ปล่อยข่าวให้รั่วออกไปด้วย อย่่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดยานพาหนะ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่างๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ อาชีพ อาครต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงานด้วย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความมั่นคงภายในประเทศ เป็นการป้องกันการคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศจีน แต่รัฐบาลประเทศตะวันตกกลับต่อต้านมาตรการความมั่นคงดังกล่าวของจีน โดยอ้างว่านี่ถึงแต่ผลประโยชน์ของประเทศตนเองมากเกินไป และกล่าวเตือนว่าเรื่องนี้จะก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้ง แต่จีนมองว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ

นาย Li Wei ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อต้านการก่อการร้าย กล่าวว่า ในอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองจำเป็นต้องขออนุญาตในการปฏิบัติงานเป็นรายกรณีไปเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ปัจจุบันภายหลังกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้สามารถดำเนินการได้เลย ซึ่งช่วยให้การทำงานของรัฐบาลจีนง่ายขึ้นและการจับกุมผู้กระทำผิดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา : www.reuter.com (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐)

www.shanghaiist.com (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒. สหรัฐอเมริกา : กฎหมายการลาคลอดและดูแลครอบครัวเมื่อเจ็บป่วยร้ายแรงของรัฐวอชิงตัน (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สภาของรัฐวอชิงตันเห็นชอบกฎหมายการลาคลอดและดูแลครอบครัวเมื่อเจ็บป่วยร้ายแรงแบบได้รับเงินเดือน โดยลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนกรณีที่ลางานเพื่อคลอดหรือเลี้ยงดูบุตร รวมถึงกรณีที่ลูกจ้างหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยร้ายแรง ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรรัฐวอชิงตันด้วยคะแนนเสียง ๖๕ ต่อ ๒๙ โดยก่อนหน้านั้นผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง ๓๗ ต่อ ๑๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามของนาย Jay Inslee ผู้ว่ารัฐวอชิงตัน

กฎหมายฉบับนี้เป็นความร่วมมือของทั้ง ๒ พรรคการเมือง คือ เดโมแครตและรีพับลิกัน กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้ลูกจ้างลางานได้ ๑๖ สัปดาห์ โดยได้รับเงินเดือน และสามารถลางานเพิ่มได้อีก ๒ สัปดาห์กรณีมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

นาย Jay Inslee ผู้ว่าการรัฐวอชิงตัน กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของทั้ง ๒ พรรคการเมือง เป็นการแสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ ทั้งนี้ เคยมีการผลักดันในเรื่องดังกล่าวในปี ๒๕๕๐ ซึ่งจะอนุญาตให้ลูกจ้างลาคลอดได้ ๕ สัปดาห์สำหรับพ่อแม่่มือใหม่ โดยได้รับเงินเดือน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติ การใช้กฎหมายดังกล่าวจึงล่าช้ามาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เคยให้คำมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องอาชีพและการดูแลเด็ก ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ใช่จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยตรง แต่เป็นจากสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบและดำเนินนโยบายในเรื่องดังกล่าว

ปัจจุบัน สภาของรัฐต่างๆ ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายหลายฉบับที่มีประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว อาทิ รัฐออริกอน เป็นรัฐแรกที่ผ่านร่างกฎหมายที่รับรองการทำงานในอนาคตของประชาชน รัฐวอชิงตันได้มีมติเห็นชอบกฎหมายการลาคลอดและดูแลครอบครัวเมื่อเจ็บป่วยร้ายแรงแบบได้รับเงินเดือน โดยให้ลูกจ้างลางานได้ ๑๖ สัปดาห์ ในการดูแลบุตรหรือสมาชิกในครอบครัว รัฐนิวเจอร์ซีย์เห็นชอบให้มีการจ่ายเงินเป็น ๒ เท่าให้แก่ลูกจ้างที่ลางาน ๑๒ สัปดาห์ เป็นต้น

ที่มา : www.usnews.com (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

www.nytimes.com (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐